



## ประกาศคณะกรรมการ

# เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (หลักสูตร ๔ ปี) ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ ๒๖๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงออกประกาศปฏิทินสำหรับปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (หลักสูตร ๔ ปี) ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖	โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์ ครูดี ครูเก่ง มีจิตอาสา เสริมทักษะวิศวกรสังคม ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ	ศูนย์พัฒนานิเทศฯ
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖	ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	- ศูนย์พัฒนานิเทศฯ - ประธานสาขาวิชา - นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
เมษายน ๒๕๖๖	ชี้แจงการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์	- อาจารย์นิเทศก์ - ครูพี่เลี้ยง - ผู้บริหารสถานศึกษา - นักศึกษา - ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	นักศึกษาไปรายงานตัว ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน	นักศึกษา
พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖	- อาจารย์นิเทศก์นิเทศการสอนครั้งที่ ๑ - นักศึกษาได้รับการติดตามนิเทศประเมินผล ครั้งที่ ๑ จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาและ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา - การดำเนินงาน E-PLC วงรอบที่ ๑ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ปัญหาผู้เรียนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การเปิดชั้นเรียน และการสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน	- อาจารย์นิเทศก์ - ครูพี่เลี้ยง - ผู้บริหารสถานศึกษา - นักศึกษา - ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา - ศึกษานิเทศก์
กรกฎาคม ๒๕๖๖	- สัมมนากลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ - นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์แต่ละสาขา - นักศึกษาส่งงานที่ได้รับมอบหมายกับอาจารย์นิเทศก์	- ศูนย์พัฒนานิเทศฯ - สาขาวิชา - นักศึกษา

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๖	- อาจารย์นิเทศก์นิเทศการสอนครั้งที่ ๒ - นักศึกษาได้รับการติดตามนิเทศประเมินผล ครั้งที่ ๒ จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาและ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา - การดำเนินงาน E-PLC วงรอบที่ ๒ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ปัญหาผู้เรียนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การเปิดชั้นเรียน และการสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน	- อาจารย์นิเทศก์ - ครูพี่เลี้ยง - ผู้บริหารสถานศึกษา - นักศึกษา - ผู้แทนคณะกรรมการ สถานศึกษา - ศึกษานิเทศก์
สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๖	- อาจารย์นิเทศก์นิเทศการสอนครั้งที่ ๓ - นักศึกษาได้รับการติดตามนิเทศประเมินผล ครั้งที่ ๓ จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาและ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา - การดำเนินงาน E-PLC วงรอบที่ ๓ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ปัญหาผู้เรียนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การเปิดชั้นเรียน และการสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน	- อาจารย์นิเทศก์ - ครูพี่เลี้ยง - ผู้บริหารสถานศึกษา - นักศึกษา - ผู้แทนคณะกรรมการ สถานศึกษา - ศึกษานิเทศก์
๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	- วันสุดท้ายของการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖	- นักศึกษา
๙ ตุลาคม ๒๕๖๖	- โรงเรียนส่งแบบประเมินผลของนักศึกษาที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู - นักศึกษาส่งงานที่ได้รับมอบหมายกับอาจารย์นิเทศก์	- ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู - สาขาวิชา - นักศึกษา - โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา วิชาชีพครู
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	ประธานสาขาวิชาส่งคะแนนประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูมายัง ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	- ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู - สาขาวิชา - อาจารย์นิเทศก์
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	- นักศึกษาเข้าปัจฉิมนิเทศปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖	
ตามปฏิทินการศึกษา ของมหาวิทยาลัย	- อาจารย์นิเทศก์ส่งผลการเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖	- ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู - สาขาวิชา - อาจารย์นิเทศก์

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู  
จะแจ้งให้อาจารย์และนักศึกษาทราบล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖



(อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จันจัน)  
คณบดีคณะครุศาสตร์